

ง. กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>๑.ปัญหาทางการเมืองทำให้เศรษฐกิจซบเซา นโยบายทางการเมืองไม่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p> <p>๒.การเมืองระดับชาติมีปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ส่งผลกระทบต่อให้เกิดปัญหาในระดับพื้นที่ และชุมชน สังคมขัดแย้ง เพราะความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน เกิดความแตกแยกของประชาชน ภายหลังการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น</p>	<p>๑.แก้ปัญหานักการเมืองที่ผูกขาดในเรื่องธุรกิจ ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด</p> <p>นักการเมืองชอบแอบแฝงธุรกิจที่ผลได้ตามนโยบายของรัฐบาล ต้องสร้างกฎหมายที่ป้องกันในเรื่องนี้ได้</p> <p>๒.แก้ปัญหานักการเมืองที่ผูกขาดในเรื่องธุรกิจ ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด ป้องกันนักการเมืองแอบแฝงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้จากนโยบายของรัฐบาล ต้องมีกฎหมายที่สามารถป้องกันได้อย่างเข้มงวดและจริงจัง</p>	<p>สร้างกฎเกณฑ์ที่ดี ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ และสามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนได้</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการ ประชาชน แกนนำการเมือง กลุ่มเอกชน</p>
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมืองสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>๑.ผู้นำทางการเมือง ออกนโยบายเพื่อช่วยเหลือเครือข่ายธุรกิจของตนเอง ชอบปิดบังข้อมูลที่แท้จริงให้กับประชาชน เบี่ยงเบนประเด็นต่างๆ ไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่ตัวเองกระทำผิดขาดจริยธรรมในการแก้ไขปัญหาร่วมหรือบ้านเมือง แต่เน้นการแก้ไขหรือเอื้ออำนวยให้พวกพ้องเสียมากกว่า</p> <p>๒.นักการเมืองใส่ร้ายป้ายสีกัน สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชน กำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือเครือข่ายธุรกิจของตนเอง และพวกพ้อง</p>	<p>๑.จัดให้มีการตรวจสอบอย่างทั่วถึงของการทำงานของผู้บริหารประเทศในส่วนต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมของการทำงาน</p> <p>๒.มีระบบการตรวจสอบการทำงานผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารท้องถิ่นโดยภาคประชาชนสามารถตรวจสอบ และสามารถถอดถอนได้</p>	<p>มีการประเมินผลย่อย และประเมินผลใหญ่ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประเมินผล สามารถถอดถอนออกได้ ซึ่งจะทำให้ ผู้นำนักการเมือง ข้าราชการ มีความรู้สึกกลัว</p>	

<p>ปิดบังข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชน เบี่ยงเบนประเด็น ไม่ยอมรับความผิดของตนเอง และพวกพ้อง กลับช่วยกันปกปิดแก้ไขโดยหลีกเลี่ยงกฎหมาย</p>			
<p><u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u> กระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซง มี ๒ มาตรฐานในการทำงาน อาจส่งผลให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนได้</p>	<p>ปกป้องกระบวนการยุติธรรมจากอำนาจต่างๆที่จะเข้ามาแทรกแซง ที่จะส่งผลให้การทำงานของกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือน</p>	<p>นักการเมืองชอบเอาเหตุการณ์หรือ ชี้แนวทางก่อนคำตัดสินเป็นการสร้างกระแสให้สังคมล่วงหน้า จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อคำตัดสิน</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน</u> การกระจายอำนาจ หรืองบประมาณ ในบางครั้งยังอ้างอิงมักับนักการเมืองระดับประเทศ เช่น ระบบอุปถัมภ์ของนักการเมือง ท้องถิ่นไหนให้การสนับสนุนนักการเมือง ท้องถิ่นนั้นก็จะได้งบประมาณเยอะ โดยไม่คำนึงถึงภาพรวม ไม่มีมาตรฐานของแต่ละท้องถิ่น</p>	<p>สร้างมาตรฐานการกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนข้อบังคับหรือการขออนุมัติต่างๆจากส่วนกลางให้น้อยลงตามความเหมาะสม</p>	<p>เพิ่มงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพิ่ม/แก้ไขข้อกฎหมาย หรือระเบียบ ในเรื่องกระจายอำนาจให้กับ ท้องถิ่นมากกว่านี้</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u> ๑. ไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ๒. ปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่น มีการปิดงาน</p>	<p>๑.ต้องมีกฎหมายสนับสนุนภาคเอกชนในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.ต้องมีกฎหมายสนับสนุนภาคเอกชนในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>ควรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>๑. ไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการศึกษา หรือสนับสนุนการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรมพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน การจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน</p>	<p>๑.เข้าไปให้ความรู้ด้านธุรกิจกับนักศึกษา มีการจัดอบรมการฝึกงาน ในสถานบริการธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต</p> <p>๒.เข้าไปให้ความรู้ด้านธุรกิจกับนักศึกษา มีการจัดอบรมการฝึกงาน ในสถานบริการธุรกิจในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ</u></p> <p>๑. ไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้การเกษตรแบบอินทรีย์ เน้นการขายสินค้าเกษตรเคมี</p> <p>๒.รัฐไม่ได้เข้าไปให้การสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเน้นเกษตรอินทรีย์ ให้มากขึ้น</p> <p>๒.ต้องมีการวางฐานการประกอบอาชีพให้เป็นระบบ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม ให้ชัดเจน และมีการสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้ทุกอาชีพอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องรอพึ่งพาส่วนกลาง</p> <p>๓.จัดระบบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ได้รับความยุติธรรม</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>ไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนมากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อโทรทัศน์</p>	<p>๑.หน่วยงานภาครัฐควรมาชี้แจงและทำความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๒.สร้างจิตสำนึกสื่อโดยการจัดอบรมสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว มีการแสดงตัวสื่อที่ชัดเจน และทำข้อตกลงในการเสนอข่าว</p>	<p>๑.ปรับปรุงกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นจริงและข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ โดยตรงในการควบคุมสื่อ ต้องควบคุมให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายอย่างจริงจัง</p>	

	ร่วมกัน ให้ข้อมูลชัดเจนในรายละเอียด ไม่ให้เกิดความสับสน เข้าใจง่าย		
<u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u> ๑.ปัญหาการเมืองส่งผลกระทบต่อในด้านเศรษฐกิจทำให้การค้าขายชะลอตัว ประชาชนใช้จ่ายน้อยลง ๒.ฐานะทางการเงินประชาชนมีความเหลื่อมล้ำ นายทุนก็รวยมากผิดปกติ สภาพเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนมีหนี้สินครัวเรือนสูง	๑.มีคนกลางมาเจรจาในด้านการเมืองเพื่อหาข้อยุติและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญต่อไป ๒.จัดเก็บภาษีทรัพย์สินของนายทุนนักการเมือง ที่มีความร่ำรวยมากๆ มาจัดเป็นจัดสรรให้ประชาชนผู้ยากจนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม	๑.จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เดินหน้าสู่ความเจริญต่อไป ๒.ต้องมีวิธีการกระจายรายได้ ความเจริญทั่วถึง ไม่มีกระจุกตัวในส่วนใดส่วนหนึ่ง ท้องถิ่นใดงบประมาณน้อย ต้องหามาจัดสรรให้มากขึ้น เพียงพอในการบริหารงานทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจะได้ลดความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม	
<u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> ๑.หน่วยงานของรัฐไม่มีส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง	๑.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม ๒.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม ๓.วางแผนจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ทรัพยากรทดแทน	มีการพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ	

